

ครอบครัวแห่งรัก

อจ.โมเสส ประจันนวล

สำหรับข้าพเจ้า สิ่งทีถือว่าสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน ทุกชีวิต ก็คือครอบครัว ครอบครัวเป็นความคิดริเริ่มของพระเจ้า ดังนั้นทุกคนเริ่มต้นชีวิตจากครอบครัว ครอบครัวสร้างคุณค่าชีวิต หล่อหลอมทัศนคติ การนับถือตนเอง การเห็นคุณค่าผู้อื่น ครอบครัวมีผลต่อความสำเร็จ ความจำเริญ มั่นคงต่อคนเราอย่างมาก หรืออาจทำให้คนหนึ่งล้มเหลว พ่ายแพ้ ท้อถอย เลิกเรา ชีวิตครอบครัวมีผลต่อเราทุกคนดังมีคำกล่าวไว้ว่า “ถ้าเรารักครอบครัว ครอบครัวจะรักเรา”

พระเจ้ามีวัตถุประสงค์อย่างไร? ต่อการสร้างครอบครัว และเราจะทำอย่างไร? ที่จะทำให้อครอบครัวในฝันกลายเป็นจริงได้

1. ครอบครัวเป็นกำบังของพายุ (สุภาษิต 14:26)

พระเจ้าทรงประสงค์ให้อครอบครัว เป็นเหมือนที่กำบังของชีวิต ในด้านจิตใจ การปกป้อง การให้การยอมรับ การให้กำลังใจ การดูแลสุขภาพ และในทุก ๆ ด้านของชีวิต

เช่นเดียวกับครรภ์ของแม่ ก็เป็นเหมือนบ้านหลังเล็กของทารกน้อย ช่วงเวลาดังครรภ์จึงสำคัญมาก อารมณ์ ความรู้สึกของแม่จะส่งผลต่อเด็กน้อยในครรภ์แน่นอน คุณแม่ที่เชื่อพระเจ้า ควรรอชิสฐานนมัสการและอ่านพระวจนะเสมอ บ้านที่แตกแยก ทะเลาะกัน อิจฉากัน ก็ได้ทำลายที่กำบังของตนเองแล้ว ไม่มีใครจะเอาชนะปัญหาชีวิต-การงานได้หากเขาเติบโตมาบนความรู้สึกไม่ปลอดภัย

ระวังที่จะทำลายครอบครัวด้วยคำพูดของเราเองเพราะอำนาจความเป็นความตายอยู่ที่ลิ้น (สุภาษิต 18:21) ด้วยวิธี 4 H ทั้งพ่อและแม่สามารถนำมาสร้างเกราะกำบังให้กับลูกได้

Heard (ฟัง)

Hug (โอบกอด)

Help (ช่วยเหลือ)

Hope (ความหวัง, กำลังใจ)

2. ครอบครัวเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิต (สุภาษิต 13:24, 23:13-14)

คนที่สูญเสียครอบครัวก็เสมือนเขาได้สูญเสียหางเสือเรือไปแล้ว ครอบครัวคือที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของชีวิต ครอบครัวเป็นที่ ๆ จะยึดทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือ ครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็น

ศูนย์กลาง (ปัญญาจารย์ 4:9-12) พ่อแม่มีความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงในการสอนสร้างชีวิตลูก ให้การอบรมในทางของพระเจ้า จงฝึกเด็กด้วยวินัย เด็กต้องการ การเรียนรู้ชีวิตใน 4 ด้าน คือสติปัญญา จิตวิญญาณ สังคม สุขภาพ (ลูกา 2:52) ผ่านทางครอบครัว เด็กจะเรียนรู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การเงิน ความสำเร็จ การทำงาน การร่วมมือ ความรับผิดชอบ และด้านอื่น ๆ

3. ครอบครัวพัฒนาบุคลิกลักษณะ (สดุดี 144:12)

เด็กจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะจากพ่อแม่โดยอัตโนมัติ เขาเรียนรู้ผ่านการมองเห็น แล้วซึมซับเอาอารมณ์ความรู้สึก และนิสัยจากพ่อแม่ แม้แต่การพูดด้วยเหมือนกัน พ่อแม่มีอิทธิพลสูงมากต่อการพัฒนาบุคลิกลักษณะของลูก พ่อแม่ที่สุภาพอ่อนน้อม จะสร้างลูกที่สุภาพ อ่อนน้อม หรือพ่อแม่ที่เข้มแข็งอดทน ผู้ชีวิต จะสร้างลักษณะแบบนั้นในเด็กด้วยไม่มากก็น้อย

คำแนะนำที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกลักษณะที่ดี คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กันเอง และพ่อแม่ต่อลูก ลูกต่อพ่อแม่

ความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดได้ ทุกคนต้องเต็มใจจ่ายราคา พร้อมอุทิศตัวให้แก่กันและกัน ใ่วางใจที่สำคัญที่สุด ต้องยกโทษกันและกัน ควรเรียนรู้ที่จะมีกิจกรรม ที่จะใช้เวลาสนุกสนานด้วยกันบ้าง

4. ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการรับใช้พระเจ้า

เราจะพบใน 1 ทิโมธี 3:1-5 เน้นถึงความสำคัญในการรับใช้และครอบครัว การรับใช้เริ่มต้นภายในครอบครัว คือการนำทุกคนมาเชื่อพระเจ้าและให้เขาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์

เด็ก ๆ จะเรียนรู้แบบอย่างการทุ่มเท ลงชีวิตในงานรับใช้ ผ่านพ่อแม่ที่รับใช้ด้วยสุดกำลังของขบวนการที่พ่อแม่ที่เชื่อพระเจ้ามอบแก่ลูก คือการรับใช้พระเจ้า ดังที่โยชูวากล่าวว่า “สำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนนิบัติพระเจ้า” (โยชูวา 24:15) ดังเช่นครอบครัวของสเทพานัส ที่เป็นคริสเตียนครอบครัวแรกที่รับใช้ในแคว้นอากายา (1 โครินธ์ 16:15) อาควิลาและปรัสสิลา กับการเปิดบ้านเป็นคริสตจักร (1 โครินธ์ 16:19)

สรุป วันนี้พระเจ้ามอบหัวใจที่สำคัญที่สุดให้กับเราคือ “การรักษาครอบครัว เพราะครอบครัวจะรักษาเรา”

เรารักษาครอบครัวด้วยการนมัสการทุกวัน แบ่งปันพระวจนะแก่กันและกัน

หากวันนี้ท่านเจ็บปวด และแตกหักจากครอบครัวไม่ว่าท่านจะสาหัสแค่ไหน เหมือนเรือที่แตกกระจายเพราะพายุคลื่นมรสุม วันนี้พระเจ้าจะรักษาเรา ผ่านครอบครัวใหม่ คือครอบครัวคริสตจักร

พระเยซูคริสต์แก่เราว่า “...เราจะสร้างคริสตจักร (ครอบครัว) ของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักร (ครอบครัว) ก็หาไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

ท่าน คือครอบครัวของพระองค์ (เอเฟซัส 2:19)

ท่าน คือญาติ พี่น้อง กับพระองค์ (มัทธิว 12:50)

ท่าน คือ บุตรของพระองค์ (ยอห์น 1:12)

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 53-54.